
 

 

131. löggjafarþing 2004–2005.
Þskj. 149  —  149. mál.

Fyrirspurn

til samgönguráðherra um veggjöld.

Frá Jóhanni Ársælssyni.

1. Hvenær kemur til framkvæmda boðuð lækkun virðisaukaskatts á veggjald í Hvalfjarðar-
göngum og hvaða aðgerðir hefur ráðherrann í undirbúningi til að lækka gjaldið eða fella
það niður?

2. Hverjar eru niðurstöður stefnumörkunar um gjaldtöku vegna samgöngumannvirkja, þ.e.
veggjöld, sem ráðherra sagði í vor að mundi liggja fyrir á þessu hausti?


